

THƯ MỤC VỤ THÁNG 02/2024 - MỪNG XUÂN GIÁP THÌN

Kính gửi:

Quý Linh mục, Thầy Sáu, Tu sĩ nam nữ và toàn thể quý Ông Bà Anh Chị Em.

Trước thềm năm mới, tôi xin gửi lời chúc mừng Năm Mới an vui và tràn đầy phúc lộc của Ba Ngôi Thiên Chúa đến toàn thể quý vị. Bước sang Năm Mới và nhìn lại thời gian đã qua cũng là lúc mỗi tín hữu chúng ta dâng lên Chúa tâm tình tạ ơn vì muôn ân huệ đã lãnh nhận. Dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 này cũng là thời điểm khởi đầu đặc biệt cho Chương Trình Cộng Tác trong Tin Mừng của Tổng Giáo Phận Seattle (Partner in the Gospel). Chúng ta cùng khẩn cầu Thiên Chúa giúp chúng ta củng cố tình hiệp thông qua việc gặp gỡ, thăm viếng, chúc mừng thân quyến, bằng hữu, xóm giềng theo truyền thống; đặc biệt là quy tụ trong các giờ kinh chung gia đình, giáo xứ để cùng dâng lời tạ ơn và cầu xin phúc lành của Chúa tiếp tục tuôn tràn trên mọi người trong suốt Năm Mới Giáp Thìn này.

Sang năm Rồng chúng ta nhìn lên cao xem “**Rồng bay phất phới**” một con linh vật làm mưa làm gió tưới mát cỏ cây . Nó là con vật linh thiêng cao trọng ,đứng đầu bốn con vật quý trong muôn vật : Long ,Ly , Qui , Phụng . Rồng là loài rắn có sừng ,có chân , vẩy ngũ sắc , gọi là linh vật không có ai hề ngó thấy , lúc ẩn , lúc hiện. Bên trời Âu họ mô tả Rồng giống như con Kỳ Nhông to lớn , một loài khủng Long có cánh như cánh dơi để bay , miệng phà ra lửa cả thước . Có lẽ vì ảnh hưởng Kytô Giáo . Người Châu Âu cho Rồng là biểu tượng sự dữ , mang tai họa đến cho loài người .

Châu Á chúng ta từ xa xưa coi rồng là con vật cao quý , các triều vua xưa , đã nhận Rồng làm biểu tượng cho riêng mình , Bậc vua chúa, cái gì vua dùng phải gắn thêm chữ “Long” tỏ lòng kính trọng ; như long bào (áo vua) long sàng (giường vua nằm) Long Thể (thân thể vua) run như run thần tử trước long nhan (thơ Hàn Mạc Tử) ...

Trong làng văn chương- nghệ thuật . Rồng có một chỗ đứng rất quan trọng . Ca dao , tục ngữ nói rất phong phú.

- Thí dụ như ước mơ thành rồng: “ **Một ngày, tự mạn thuyền rồng / Còn hơn một kiếp ở trong thuyền chài /** .
- Rồng là tượng trưng cho người quân tử, cao sang danh giá, đến với người thấp kém như ‘**Rồng đến nhà Tôm**’ .

- Ròng còn là biểu tượng hạnh phúc gia đình :
“Ngày nào nên ngãi vợ chồng / Đôi ta như cá hóa rồng lên mây”.
 - Về thời tiết thì quá đúng : **“Ròng đen lấy nước thì mưa / rồng trắng lấy nước thì vua đi cây.”**
 - Về thành ngữ có rất nhiều câu thông dụng ; **Ăn như rồng cuốn / cá chép hóa rồng / cá gặp nước , rồng gặp mây/ Rồng bay phượng múa / mả táng hàm rồng** (ý nói mồ mả tổ tiên chôn vào chỗ đất đẹp) **nói như rồng cuốn / nói như rồng leo / vẽ rồng vẽ rắn / Lương long châu nguyệt...**

Người Việt thích đặt tên cho các địa danh, sông, suối có chữ “Long” **Thăng long - Hạ long - Bình long - Phước Long - Long Thành - Long Bình - Long An - Long Mỹ - Long Xuyên - Long Thuận - Long Khánh . Cửu - Long -Giang v.v...** Đặc biệt khi nhìn bản đồ Việt Nam có người gọi là **“Long Quốc”** vì có hình chữ S miền Bắc giống đầu rồng ,miền Trung nhô ra , miền Nam đẹp như đuôi rồng . Người Việt coi Ròng là vị thần linh, là chủ nguồn nước , là sự hiện thân của hạnh phúc cho nền văn hóa nông nghiệp. Hình của Ròng được vẽ, được khắc trên đền đài nơi tôn nghiêm .

Trong những ngày này, chúng ta đang cùng với tất cả người Việt Nam ở khắp nơi chuẩn bị đón Tết Cổ Truyền Giáp Thìn. Là những Kitô hữu ngoài những mối liên hệ gia đình, xã hội theo lẽ tự nhiên chúng ta còn được mời gọi hướng tâm hồn lên Thiên Chúa trong những ngày đầu Xuân. Cách cụ thể, chúng ta đến với Chúa trong ngày Mồng Một để Tạ Ơn Ngài về những ơn lành đã lãnh nhận và xin bình an cho Năm Mới. Chúng ta dành ngày Mồng Hai để tri ân những bậc tiền nhân còn sống hay đã qua đời. Chúng ta cũng không quên xin Chúa thánh hoá công ăn việc làm trong ngày Mồng Ba, để mọi việc chúng ta thực hiện đều nhờ bởi ơn Chúa và chúng ta phó thác cho Ngài cuộc sống tương lai với những dự tính và khát vọng trong Năm Mới.

Ngày 11 tháng 2 là Ngày Bốn Mạng của Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức, cũng là Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân. Đồng thời theo ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng Hai: **CẦU CHO BỆNH NHÂN NAN Y “Chúng ta hãy cầu nguyện để những bệnh nhân giai đoạn cuối, và gia đình họ luôn nhận được sự chăm sóc, trợ giúp cần thiết về y tế và con người.”**

Ngày 14 tháng 2 nhằm ngày Thứ Tư Lễ Tro, đồng thời cũng là ngày Mồng 4 Tết Âm Lịch. Là Lễ Trọng xin quý vị lưu ý nhắc nhở con em chúng ta đi tham dự Thánh Lễ và ăn chay kiêng thịt hôm đó.

Mừng Năm Mới, tôi và Cha Phaolô Vũ Đức Thành kính chúc quý Ông Bà Anh Chị Em: Một năm mới tràn đầy niềm vui, tiếng cười sẽ đến với mọi nhà. Kính chúc quý Ông Bà Anh Chị Em luôn được Khoẻ mạnh, Bình an, Hạnh phúc và tràn đầy ơn Chúa, qua lời cầu thay nguyện giúp của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse. **CHÚC MỪNG NĂM MỚI.**

Trong Chúa Giêsu Kitô,

Lm. Giuse Phêrô Vũ Hải Đăng, SDD., STL
Chánh xứ